

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI CẦN THƠ

NEWSLETTER

Tháng 2 - 2023

CHỦ ĐIỂM THÁNG

- Thông điệp của thầy Hiệu Trường
- Các giá trị đạo đức
- Giải thưởng về mục tiêu học tập toàn trường

Sự kiện quan trọng:

20 – 24/2: Cuộc thi đánh vần

6/3: Bắt đầu lịch học bơi

6/4: Ngày hội thể thao

7/4: Giáo dục STEM

10 – 14/4: Nghỉ cuối học phần 3



OBV – Học sinh tận hưởng vẻ đẹp và sự thanh bình của thiên nhiên

Thông điệp của thầy Hiệu Trường

Kính gửi Quý phụ huynh,

Tháng Hai là một tháng đầy phiêu lưu và thành công đối với các em học sinh của trường.

Trong tháng này, chúng tôi tuyên dương nhiều thành tích của các em học sinh trong những lĩnh vực Tiếng Anh, Hội thi đánh vần, Cờ vua, Thể thao và Giải thưởng về mục tiêu học tập toàn trường. Nhà trường rất tự hào về những thành tích và sự cố gắng của các em học sinh. Thành công của từng cá nhân không chỉ chứng minh kỹ năng và tài năng của riêng các em mà còn mang đến nguồn cảm hứng cho các bạn cùng lớp và mọi người xung quanh. Hãy tiếp tục học tập chăm chỉ và cống hiến, các em hoàn toàn có thể đạt được bất cứ điều gì mình mong muốn!

Bên cạnh đó, chúng tôi vừa chào đón các em học sinh Lớp 6 và Lớp 7 trở về trường sau tuần giáo dục và trải nghiệm đầy thử thách tại Outward Bound Vietnam (OBV). Các em không chỉ tận hưởng những điều kỳ diệu của thiên nhiên mà còn có nhiều cơ hội xây dựng và rèn luyện các kỹ năng sống như khả năng lãnh đạo, tính kiên trì và tinh thần đồng đội. Với những trải nghiệm thực tế mà các em gặt hái được, rất hữu ích cho quá trình phát triển và hoàn thiện bản thân để trở thành những nhà lãnh đạo tự tin và đầy trách nhiệm.

Chúc mừng thành tích xuất sắc của các em học sinh trường chúng ta!

Trân trọng,

Thầy Ben.



Cô Nga trao giải Mục tiêu học tập toàn trường cho Khánh Vy lớp K1.

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI CẦN THƠ

NEWSLETTER

Tháng 2 - 2023



Giải thưởng cuộc thi tiếng Anh cấp Tiểu học của Bộ GD&ĐT – Ba học sinh xuất sắc nhất của trường sẽ đại diện cho Ninh Kiều tham gia vòng thi cấp thành phố. (Từ trái qua phải, trên xuống dưới) Lớp 3- Hồ Minh Khôi (**giải Ba**), Lớp 4 – Lâm Quang Minh (**giải Khuyến khích - KK**), Lớp 4 – Ngô An Nhiên (**KK**), Lớp 5 – Nguyễn Huy (**giải Ba**), và Lớp 5 – Bùi Thái Bảo Ngọc (**giải Nhất**).



Giải thưởng cuộc thi tiếng Anh cấp THCS của Bộ GD&ĐT – (Từ trái qua phải, trên xuống dưới) Lớp 7–Đoàn Đông Nguyên (**KK**), Lớp 7–Lê Nguyên Long (**KK**), Lớp 8–Đoàn Đồng Gia Huy (**giải Ba**), Lớp 8–Trần Công Vinh (**giải Ba**), Lớp 9– Nguyễn Nhật Đăng (**giải Ba**), Lớp 9– Phạm Lê Vy (**giải Nhì**). Phạm Lê Vy sẽ đại diện cho Ninh Kiều tham gia vòng thi cấp thành phố. Nhà trường rất tự hào về các em!

Các giá trị đạo đức

Trong tháng Hai, các em học sinh đã được học về đức tính Kiên trì, Trung thực và Tự kỷ luật.

Kiên trì là kiên định và bền bỉ. Bạn cố gắng theo đuổi mục tiêu của mình và vượt qua mọi khó khăn trở ngại, bất kể mất bao lâu. Khi bạn kiên trì, bạn không bỏ cuộc...bạn tiếp tục với mục tiêu của mình. Giống như một con tàu mạnh mẽ trong cơn bão, bạn không bị vùi dập hay bị thổi bay. Bạn chỉ cần cưỡi sóng.

Trung thực là thành thật và chân thành. Điều này rất quan trọng vì nó giúp bạn xây dựng lòng tin. Khi mọi người trung thực, họ không nói dối, lừa dối hoặc ăn cắp. Trung thực là khi bạn chấp nhận chính mình. Khi bạn cởi mở và đáng tin cậy, mọi người sẽ tin tưởng bạn.

Tự kỷ luật là tự kiểm soát. Làm những gì bạn thực sự muốn thay vì bị chi phối bởi cảm xúc như một chiếc lá trong gió. Bạn hành động thay vì phản ứng. Bạn hoàn thành công việc theo trật tự và có hiệu quả. Với tính tự kỷ luật, bạn hoàn toàn có thể kiểm soát bản thân.

Mục tiêu học tập toàn trường

Mục tiêu Học tập Toàn Trường của Tháng Hai là nuôi dưỡng và phát triển những học sinh giao tiếp tự tin. Người giao tiếp tự tin thể hiện sự thành thạo các kỹ năng trong việc nghe, nói, đọc và viết. Họ làm việc với người khác và sử dụng cách diễn đạt sáng tạo.

Sự tự tin rất quan trọng khi giao tiếp, nhưng nó cũng quan trọng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.

Tự tin là khi bạn biết rằng bạn có thể thành công, mọi người sẽ yêu mến bạn. Là đừng sợ những sai lầm hoặc những điều mới mẻ. Nó có nghĩa là trông và nghe có vẻ tự tin.



Học sinh **Lớp 7** dừng chân để ngắm cảnh đẹp hùng vĩ ở Quy Nhơn (hình trên) và học cách vượt qua thử thách nhờ tinh thần đồng đội (hình dưới).



Học sinh **lớp 6** vui vẻ chụp ảnh vào giờ giải lao. OBV tạo cơ hội cho các em học sinh tìm hiểu về quy trình cắm trại, duy trì lối sống lành mạnh, tận hưởng bầu không khí trong lành cùng thiên nhiên hùng vĩ.

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI CẦN THƠ

NEWSLETTER

Tháng 2 - 2023



Võ Vi Xuân lớp 1 đang hào hứng khoe bốn huy chương mà em đạt được tại Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi mở rộng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2023. Quả là một kết quả đáng chú ý!



Đoàn Đông Nguyên lớp 7 hào hứng giơ tay ăn mừng khi giành được giải Cuộc thi đánh vần cấp hai (hình trên). **Nguyễn Đắc Hưng lớp 8** ăn mừng giải Nhì với các bạn cùng lớp (hình dưới).



Ví dụ cụ thể về hành động tự tin là xung phong để trả lời một câu hỏi khó trên lớp, làm bài tập chăm chỉ mà không cần nhờ sự trợ giúp, chia sẻ ý tưởng mới với giáo viên hoặc cả lớp, bắt chuyện với một bạn cùng lớp mới đến, đứng thẳng và nói chuyện với một giọng nói to rõ, chắc nịch.

- **Tôi có thể làm được** – nghĩ rằng bản thân sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn là thất bại.
- **Chấp nhận bản thân** – không nghĩ xấu về bản thân khi phạm sai lầm.
- **Chấp nhận rủi ro** – thật tuyệt khi thử trải nghiệm một điều mới mẻ mặc dù bản thân chưa đủ khả năng làm được.
- **Độc lập** – hãy thử tham gia các hoạt động mới và đừng ngần ngại bày tỏ ý kiến của riêng mình.

Giải thưởng SWLG của trường dành cho những học sinh chăm chỉ nhất và đạt thành tích cao nhất. Những học sinh xuất sắc trong tháng này như sau:

Tự tin trong giao tiếp

Lớp nhà trẻ - Hồ Minh Anh, K1 - Jhang Jhih-Yun, K2 – Nguyễn Hoàng Khôi, Lớp Prep - Lê Ngọc Cát Hy, Lớp 1 – Phạm Minh Khoa, Lớp 2 – Nguyễn Minh Anh, Lớp 3 – Trần Minh Đức, Lớp 4 – Nguyễn Gia Long, Lớp 5 – Bùi Thái Bảo Ngọc, Lớp 6 – Hồ Lê Minh Ngọc, Lớp 7 - Đoàn Đông Nguyên, Lớp 8 – Trần Công Vinh, Lớp 9 – Trần Thành Tính, Lớp 10 – Trần Ngọc Thảo Ngân

Chúc mừng những em học sinh tự tin trong giao tiếp của trường chúng ta!

Eastern Values
Global Education



Giao Hữu Bóng Đá với Trường THCS Trần Ngọc Quế (hình trên) và Trường Tiểu Học Võ Trường Toản (hình dưới). Các em học sinh đã cố gắng hết sức, thể hiện tinh thần đồng đội cũng như tinh thần thể thao tuyệt vời trước đội bạn.



Các thí sinh vào vòng Chung kết Cuộc thi đánh vần cấp tiểu học – Lớp 3- Nguyễn Như Ngọc (**Giải Nhì**) và Lớp 5 - Trần Mỹ Anh (**Giải Nhất**) đang nở nụ cười tự hào khi nhận giải.